

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2561 - 2564

วิสัยทัศน์จังหวัดพิจิตร (Vision)

เมืองเกษตรดี เมืองสิ่งแวดล้อมดี เมืองสังคมและคุณภาพชีวิตดี พร้อมสู่สากล

พันธกิจ (Mission)	เป้าประสงค์
<ol style="list-style-type: none"> 1. เสริมสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตอย่างมั่นคงจากฐานของชุมชน การพึ่งตนเองในจังหวัด และการเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดและการพัฒนาประเทศ 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ มาตรฐานในระดับการส่งออกและการรับรองความมั่นคงทางอาหาร เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรภาคการเกษตร และเกษตรกรให้มีศักยภาพการแข่งขันและพึ่งตนเองได้ 3. บริหารจัดการน้ำ ดิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลกับการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดการรักษาระบบนิเวศ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนรองรับการพัฒนาเมืองเกษตรคุณภาพ 4. เสริมสร้างสังคมคุณภาพ สังคมแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความสันติสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5. พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคเอกชน ให้มีศักยภาพในการรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและการพัฒนาของประเทศ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จังหวัดพิจิตรสามารถรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเป็นธรรม ขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์ และอุปทานของน้ำที่เป็นโมเดลที่ประสบความสำเร็จของประเทศ ปัญหามูลค่าความเสียหาย ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และค่าชดเชยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 2. ผลผลิตทั้งหมดรวมเฉลี่ยระดับจังหวัดในด้านการเกษตรเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ภายในปี 2564 3. ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน ดัชนีความสุขมวลรวมของประชาชนในระดับจังหวัดเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าระดับปี ภายในปี พ.ศ. 2564 4. การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น บริการทางสังคมมีคุณภาพและการกระจายอย่างทั่วถึง รายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ภายในปี พ.ศ. 2564 5. การบริหารงานภาครัฐทุกระดับของจังหวัดพิจิตรโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และประชาชนมีส่วนร่วม จัดการทุจริต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการน้ำ ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุข อย่างยั่งยืน	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการ บริหารและบริหารสู่สากล
กลยุทธ์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	กลยุทธ์
<ol style="list-style-type: none"> 1. พัฒนาแหล่งน้ำหลัก (บึงสีไฟ แม่น้ำยม น่านและพิจิตร) ให้มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ เกิดคุณค่าสูงสุดต่อการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นระบบ 2. ปฏิรูปการบริหารจัดการดิน น้ำ และทรัพยากรแบบบูรณาการตลอดห่วงโซ่ของธรรมชาติเพื่อรองรับการเกษตร และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ยกระดับศักยภาพของผลผลิตหลักทางการเกษตร สร้างแบรนด์สินค้าการเกษตรสู่สากล ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และการเกษตรมาตรฐานปลอดภัย 2. สร้างงาน อาชีพรายได้แก่ชุมชน ประชาชนจากฐานการเกษตร ภูมิปัญญา และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเองทางรายได้ อย่างยั่งยืน 3. สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก ส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จังหวัดให้มีคุณภาพที่แข่งขันได้ 4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เชิงเกษตร เชิงคุณภาพ และศาสนา วัฒนธรรม 5. พัฒนาระบบการคมนาคม โลจิสติกส์ ทางน้ำ ทางราง และโครงสร้างพื้นฐานรองรับการ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการปฏิรูประบบการศึกษาทุกระดับเพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 2. เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อยด้วยกลไกชุมชน หมู่บ้าน และการบูรณาการภาครัฐแบบเข้มข้น 	<ol style="list-style-type: none"> 1. พัฒนาบริการภาครัฐ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการเชิงรุกของ ภารกิจแห่งรัฐทั่วทุกพื้นที่ 2. พัฒนาคุณภาพบริการ บุคลากรภาครัฐ และปรับระบบการบริหารราชการแผ่นดิน มีประสิทธิภาพ ที่มีธรรมาภิบาล 3. เตรียมพร้อมประชาชนสู่สากล เชื่อมโยงการพัฒนาจังหวัดกับอาเซียน และภูมิภาค

